

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 30.15 แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 30.10-30.20

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.15 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน ระยะสั้นยังทรงตัว แต่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงตามสกุลเงินเอเชียในภาวะ Risk Off คาดกรอบวันนี้ 30.10-30.20

*นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.15 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน ส่วนของเงินบาท ในระยะสั้นเชื่อว่ามีแนวโน้มจิตวิทยาที่ 30.10-15 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดและเป็นระดับปิดสิ้นปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี วันนี้ต้องจับตาทิศทางของค่าเงิน Emerging Markets ไปพร้อมกัน เพราะส่วนใหญ่มักเห็นการอ่อนค่าของสกุลเงินเอเชียในภาวะ Risk Off และถ้าสกุลเงินเพื่อนบ้านถูกขาย ก็เชื่อว่าจะมีความพยายามขายเงินบาทและสินทรัพย์เสี่ยงในไทยตามมาด้วยเช่นกัน

คาดกรอบเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 30.10-30.20 บาท/ดอลลาร์ และกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ที่ระดับ 30.00-30.50 บาท/ดอลลาร์

สำหรับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดการเงินตอบรับความเสี่ยงการเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง อย่างรุนแรง ตลาดทุนเข้าสู่ภาวะปิดรับความเสี่ยง (Risk off) ไม่ว่าจะเป็นบอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปี ที่ปรับตัวลง 9 bps มาที่ระดับ 1.77% หรือ ดัชนี S&P500 ที่ปิดร่วงถึง 0.71%

ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศยังส่งผลกระทบต่อทิศทางการลงทุนอื่นๆ ที่หลากหลาย เช่นดัชนีหุ้นยุโรปอย่าง Euro Stoxx 50 ที่ปรับตัวลง 0.52% ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI และราคาทองคำปรับตัวขึ้น 1.25% และ 1.12% ตามลำดับ

โดยในวันนี้ อาจเห็นตลาดฝั่งเอเชียที่จะเปิดตัวในด้านลบพร้อมกับปริมาณความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ดี การอ่อนค่าของดอลลาร์ และราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังคงเป็นปัจจัยบวกกับพื้นฐานของ Emerging Markets เช่นกัน จึงเชื่อว่าตลาดน่าจะอยู่ในภาวะเลือกซื้อ (Selective buy) ในสัปดาห์นี้

จุดที่ต้องจับตาเพิ่มเติม คือ ตัวเลขเศรษฐกิจ เพราะท้ายสัปดาห์ก่อนมีการรายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตในสหรัฐ (ISM Manufacturing PMI) ออกมาต่ำกว่าคาดที่ระดับ 47.2 จุด ขณะที่ในสัปดาห์นี้ จะมีการรายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนอกภาคการผลิตในคืนวันอังคาร และตัวเลขตลาดแรงงานในคืนวันศุกร์ ซึ่งถ้าเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวด้วย ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเห็นนักลงทุนทยอยขายเงินดอลลาร์และสินทรัพย์ฝั่งสหรัฐอีกครั้ง

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.86 วันศุกร์ 96.75

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 174.59 ล้านบาท

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,013.48 ล้านบาท

*ขปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 30.161 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้